



นสพ. ฐานเศรษฐกิจ
วันที่ 10 มิ.ย. 56 หน้า



“การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง”

ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) (บมจ.) รวมพลังครั้งใหญ่ทั้ง 5 องค์กรเปิดกิจกรรม “การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง” โดยมี ไชลิต บั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร สุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ พร้อมผู้บริหารระดับสูงทั้ง บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต บลจ.บัวหลวงฯ บล.บัวหลวงฯ และบมจ.กรุงเทพประกันภัย กำหนดประเดิมให้ความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการ “การเงินครอบครัว” ที่เชียงใหม่วันเสาร์ที่ 22 มิถุนายนนี้

นสพ. โฟสต์ทูเดย์
วันที่ 10 มิ.ย. 56 หน้า



วนิพก้าลัษ ไชลิต บั้นเปี่ยมรัษฎ์ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงเทพ พร้อมผู้บริหาร โซน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต วรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.บัวหลวง พิเชษฐ ลิทธิอำนาจ กรรมการผู้อำนวยการ บล.บัวหลวง และอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันภัย เปิดโครงการ “การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง” เพื่อตอบเจตน์ของครอบครัว



กรุงเทพประกันภัย ร่วมวางแผนการเงินให้ครอบครัว

ถากกล่าวถึงการวางแผนการลงทุน ในปัจจุบัน มีช่องทางให้เลือกลงทุน มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นหุ้น การซื้อพันธบัตรรัฐบาล รวมไปถึงการซื้อกรมธรรม์ ประกันชีวิต ซึ่งปัจจุบันแบบประกันชีวิตมักจะมี ในส่วนของการลงทุนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เป็น แบบประกันลงทุนในระยะยาวให้ลูกค้ำและผู้ บริโภคได้เลือก

โดย บมจ.กรุงเทพประกันภัย หรือ BKI ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ บริษัทหลักทรัพย์บัว หลวง และบริษัทจัดการกองทุนรวมบัวหลวง จัด กิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “การ เงินครอบครัว”

นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน์ ผู้ช่วย กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกัน ภัย กล่าวว่า การร่วมมือครั้งนี้ บริษัทได้เล็งเห็น ถึงปัญหาของครอบครัวไทยที่กำลังเผชิญกับการ เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเพิ่ม ขึ้น ทำให้หัวหน้าครอบครัวไทยในปัจจุบันต้อง เผชิญกับปัญหาทางการเงินที่ซับซ้อนขึ้น ตลอดเวลา ในการบริหารการเงินให้สมาชิกใน ครอบครัวอย่างมีความสุขและยั่งยืน

“กิจกรรม ‘การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัว หลวง’ ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อนำเสนอความรู้ ความเข้าใจที่จำเป็นและถูกต้องทางการเงินอย่าง สมบูรณ์แบบ ที่จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนใน ครอบครัว ในยุคสมัยที่สมาชิกทุกคนจำเป็นต้อง

มีการวางแผนทางการเงิน ทั้งเพื่อรักษาภาพ คล่อง สร้างผลตอบแทนและสร้างความคุ้มครอง ความเสี่ยงควบคู่กันไป” นายอภิสิทธิ์กล่าว

สำหรับแบบประกันภัยที่จะนำเสนอมี 2 แบบ คือ “บัวหลวงห่วงครอบครัว” จะเกะกลุ่ม ลูกค้ำที่มีภาระหน้าที่ต่อครอบครัว ซึ่งมีจุดเด่น ในกรณีที่ผู้หารายได้เจ็บป่วยใน 17 โรคร้ายแรง จะมีเงินค่ารักษาให้ สำหรับผู้ทุพพลภาพ จะมี เงินเลี้ยงตัวเองให้ รวมไปถึงการเสียชีวิต ทาง บริษัทจะมีเงินช่วยเหลือครอบครัว โดยแบบ ประกันภัย “บัวหลวงห่วงครอบครัว” คุ้มครอง เป็นเวลา 10-15 ปี โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ ทุน ประกัน 300,000 ถึง 1,000,000 บาท ในขณะที่ แบบประกันภัย “บัวหลวงห่วงลูกหลาน” เริ่มทุน ประกันภัย 100,000 บาท คุ้มครอง 10-15 ปี

“การร่วมมือในครั้งนี้ บริษัทไม่ได้คาดหวัง เพื่อเน้นการขายเป็นหลัก แต่ต้องการนำ เสนอความรู้ทางการเงินให้กับครอบครัวสมัย ใหม่ ให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่ต้องจะต้อง วางแผนบริหารการเงินของครอบครัว ให้มีทั้ง มั่นคงโดยมีสภาพคล่องที่เหมาะสมตามสถานะ ของครอบครัว และมีการคุ้มครองความเสี่ยงที่ จำเป็น” นายอภิสิทธิ์กล่าว

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้กำหนดให้มี ขึ้น 3 ครั้งในปีนี้ ครั้งแรก วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. ที่ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 3 ส.ค. ที่ จังหวัดอุดรธานี และครั้งที่ 3 วันเสาร์ที่ 12 ต.ค. ที่กรุงเทพฯ.



ธ.กรุงเทพผนึก4บริษัทในกลุ่มจัดกิจกรรมใหญ่ เสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง‘การเงินครอบครัว’

นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ด้วยคำริชของท่านประธานกรรมการบริหาร คุณไฉลิต บันเปี่ยมราษฎร์ ที่มองเห็นปัญหาของครอบครัวไทยที่กำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมครั้งสำคัญ ทั้งในด้านโครงสร้างอายุที่ยืนยาวขึ้นตลอดจนความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจและสังคมที่กำลังเพิ่มขึ้น ทำให้หัวหน้าครอบครัวไทยในปัจจุบันต้องเผชิญกับโจทย์ทางการเงินที่ซับซ้อนขึ้นตลอดเวลาในการบริหารการเงินให้สมาชิกในครอบครัวอยู่อย่างมีความสุข และยั่งยืน ดังนั้น ธนาคารกรุงเทพจึงร่วมกับบริษัทในเครือทั้ง 4 แห่ง ที่เรียกว่า “ครอบครัวบัวหลวง” ประกอบด้วย บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด ผนึกกำลังกันจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ในการตอบโจทย์ทางการเงินของครอบครัวไทยในยุคปัจจุบัน

กิจกรรม “การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง : Bangkok Bank Family Banking” ได้ถูกสร้างสรรค์ขึ้น เพื่อนำเสนอความรู้ความเข้าใจที่จำเป็นและถูกต้องทางการเงินอย่างสมบูรณ์แบบที่จะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนในครอบครัวในยุคสมัยที่สมาชิกทุกคนจำเป็นต้องมีการวางแผนทางการเงิน ทั้งเพื่อรักษาสภาพคล่องสร้างผลตอบแทนและสร้างความคุ้มครองความเสี่ยงควบคู่กันไป ด้วยประสบการณ์และความรู้ขององค์กรทั้ง 5 ที่ครอบคลุมทุกความจำเป็นเกี่ยวกับ “การเงินครอบครัว”

นายสุวรรณ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานได้กำหนดให้มีขึ้น 3 ครั้ง ในปีนี้ ครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน ที่จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ในวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม ที่จังหวัดอุดรธานี และครั้งที่ 3 ในวันเสาร์ที่ 12 ตุลาคม ที่กรุงเทพฯ ซึ่งรูปแบบการจัดงานจะแตกต่างจากกิจกรรมปกติทั่วไปที่มุ่งเน้นการมอบข้อเสนอพิเศษให้กับลูกค้าที่มาร่วมงาน แต่กิจกรรม “การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง” มีวัตถุประสงค์ชัดเจนที่ต้องการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินแต่ละประเภท เพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมกับการออมของแต่ละครอบครัว

โดยจะมีวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์เฉพาะมาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่องการเงินจากที่เข้าใจยากให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายในรูปแบบ



นายไฉลิต บันเปี่ยมราษฎร์ ประธานกรรมการบริหาร นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) นายโชน โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นางวรวรรณ อารากุมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์บัวหลวง จำกัด เปิดตัวโครงการ “การเงินมั่นคงกับครอบครัวบัวหลวง : Bangkok Bank Family Banking”

ทอล์คโชว์ และภายในงานมหกรรมที่จัดขึ้นนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของทั้ง 5 องค์กรที่พร้อมจะให้รายละเอียดและตอบข้อซักถามเพิ่มเติมตามโจทย์ของแต่ละบุคคลหรือครอบครัว

“เราไม่ได้จัดงานเพื่อนำเสนอการขายผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง แต่ต้องการนำเสนอความรู้ทางการเงินให้กับครอบครัวสมัยใหม่ให้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องวางแผนบริหารการเงินของครอบครัวให้มีทั้งความมั่นคงโดยมีสภาพคล่องที่เหมาะสมตามสถานะของครอบครัวและมีการคุ้มครองความเสี่ยงที่จำเป็นโดยกิจการในเครือธนาคารกรุงเทพมั่นใจว่าจะสามารถสนองตอบความสนใจของประชาชนในด้านความรู้เกี่ยวกับความซับซ้อนทาง “การเงินครอบครัว” ได้เป็นอย่างดี และขอถือโอกาสนี้เชิญชวนให้ไปร่วมในกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้การใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีความสุข” นายสุวรรณกล่าว